

PRM – อาจถึงเวลา ที่ต้องลายน้้า

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

อาจจะต้องยอมรับกันเลยทีเดียวครับว่า ที่ผ่านมา มีหุ้นหลายๆ ตัว เหมือนกัน ที่เราเห็นราคา ลงมาอย่างระเนระนาด อย่างกับว่า บริษัทนั้นๆ มีแวจะล้มหรือจะขาดทุนมหาศาลหรือไรเปล่าเลย แม้ว่าจจะรายได้มีแวลดลงบ้าง ก็ตามที่คาดการณ์กันไป... แต่ก็ไม่น่าจะถึงกับว่า ราคาจะลงมาก ๆ อย่างที่เรียกว่า Over Action อย่างนั้น แต่กินะ ว่ากันไม่ได้หรือตลาดหุ้น ถ้าอะไรที่ผิดหวังเล็กๆ น้อยๆ นั้นก็จะตีความหมายว่า จะแยกว่าเป็นไปตามที่คาดไว้ก่อนเสมอ... บางท่านถึงกับบอกว่า น่าจะเป็นแกมอะไรของใครสักอย่างแหละ ไม่น่าจะลงแยะหรือออก แต่สุดท้าย ก็ลงมาเกินจนท่านจะตัดใจขายตัดขาดทุน... แต่อันนี้ ก็ไม่น่าเกี่ยวกับท่านที่ยึดมั่นในสัญญาณทางเทคนิคนะ เพราะเหนือเมฆเชื่อว่า เมื่อเวลาที่หุ้นลงจนมีสัญญาณขาย หรือ ต้องทำใจ ขายตัดขาดทุน หรือที่เรียกว่า Stop Loss แล้วนั้น ท่านคงทำไปนานแล้ว ไม่รอให้ราคาหุ้นลงมาต่ำๆ เพราะเข้าข้างตัวเองในตอนแรกๆ หรือจะ... เทคนิค หรือ สัญญาณทางเทคนิค บางครั้งมันจะบอกอะไรเราได้ก่อนพื้นฐาน อาจจะไม่ใช้บางครั้งเลยนะ อาจจะไม่บ่อยครั้งหรือส่วนใหญ่ซะด้วย เรียกว่ามันเป็นพฤติกรรม ที่แสดงออกมาให้เราได้เห็น เพียงแค่เราจะตีความมันอย่างไร หรือ ถูกหรือไม่มากกว่าเท่านั้น... อย่างหุ้น PRM ที่ขาดตาเซียนในวันนี้นั้น ช่วงที่ลง ก็ลงมาเสียจนเรียกว่า “จมมหาสมุทร” กันเลยทีเดียว ไม่ใช่จมทะเลหรือจมแม่น้ำ... แล้วพอเวลาจะกลับขึ้น หรือเริ่มจะลายน้้าขึ้นมา บางท่านก็จะมองว่าจะลายน้้ามาได้สักเท่าไรกันเชีย... ก็ไม่แน่นอนครับ อาจจะไม่ลายน้้า จนกลายเป็น “เรือบิน” กันเลยก็ได้

ดูตามเกม...

จริงๆ ก็ไม่ได้ตามดูมากหรอกครับ แค่เห็นๆ วิ่งผ่านจอบ้าง แล้วก็เข้าไปอยู่ในโปรแกรมสแกนหุ้นที่เหนือเมฆใช้อยู่ แล้วก็ลงมาดูเทคนิค... เห็นว่า น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยเหมือนกันนะ

แนวรับ : ... 8.6-8.4 หรือ จะลง ถึง 8.2 ก็น่าสน **ไม่ต่ำกว่า 8.0 เป็นพอ**

เป้าหมาย : ... 9.5-10.0 ถ้าเห็นได้ ก็แค่คิดจะขาย (ถึงแล้วอาจมองยาว)

Price Chart...(PRM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PRM... ตามภาพนี้ เราน่าจะคาดได้ว่า แนวโน้มขาลงใหญ่ๆ น่าจะจบไปแล้ว และการผ่านระดับพื้นที่ 8.00-8.20 ขึ้นมาได้ ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี หรือน่าจะยืนยันการจบแนวโน้มขาลงไปได้อย่างดีเลย... ดังนั้น การแกว่งตัวใดๆ ต่อจากนี้ ถ้าไม่ต่ำกว่า 8.0 ก็ต้องเรียกว่า ยังน่าสนใจ หรือ จะซื้อในตอนนั้น ระยะนี้ ก็เรียกว่า น่าจะยังเป็นไม้ต้นๆ ได้อยู่... ภาพของ MA. ที่เห็นในภาพนี้ จะมองเป็นระยะกลางถึงยาว มีแนวโน้มในเชิงบวก หรือแปลว่า การขึ้นอาจจะขึ้นได้มากกว่าที่ใครๆ คาดคือไวเลยก็ได้... ถือกันจนกว่าสัญญาณขายจะเกิด จะน่าสนใจกว่าครับ... ส่วนใครที่มีความสามารถในการเล่นรอบสั้นได้ อันนั้นก็ตามถนัด (ดู 9.5-10.0)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน